
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕9 

ครั้งที่ 2 / ๒๕๕9 
วันที่  ๑9  สิงหาคม  ๒๕๕9 

เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

-------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
  ๑. นายพิชัย   คันธวณิช      ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  2. นายไพฑูรย์  ภัคพยัต      เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  
  3. จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ 
  4. นายสมบัติ  บุญมา        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ 
  5. นายอนุสรณ์         คันธวณิช      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ 
  6. นายประเสริฐ      เล็บครุฑ       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
  7. นายกิตติศักดิ์       สมใจ         สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒  
  8. นายภูเบศร  วรมานะกุล     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
  9. นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
  ๑0. นายศิริชัย  อาคมานนท์    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
  ๑1. ส.อ.สมพงษ์  เกิดมงคล      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
  ๑2. ร.ต.วิเชียร  นิสกนิลกุล     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
  ๑3. นายเลิศฤทธิ์ วินุราช        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
  ๑4. นางจันทิรา  ชมวงษ์        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นายนพดล   วรมานะกุล  รองประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี (ติดภารกิจ) 
  2. นายอนันตชัย  เลิศมณี   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 (ลาป่วย) 
  3. นางยุพิน   พรศิริรุ่ง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3 
  4. นายสุทธิพงษ์   มีพงษ์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. นายบรรเจิด  พฤกษะศรี     รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี (รักษาราชการแทน นายกฯ) 
  2. นายทศพล  พินิจธนภาคย ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  3. นายมนตรี  เกิดจิ๋ว      ปลัดเทศบาล 
  4. นายสุกิจ  เทพประสิทธิ์   รองปลัดเทศบาล 
  5. นายสัณธิติ  แก้วโกมินทร์   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
    6. นายชัยพร  ผ่องแผ้ว        ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
  7. นางอมรรัตน์  กัลลประวิทย์   ผู้อํานวยการกองคลัง 
  8. นายไวยวิทย์  เชยประทุม     ผู้อํานวยการกองช่าง 
  9. นางพิศเพลิน  ฉัตรไชยพรกุล   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 10. นายชัยพร  สุคันธี           ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   ๑1. นางเฉลิมศร ี ชาวเมือง         ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
     ๑2. นางพัชรี  ศรสีอาด  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
      ๑3. นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 

/14. นางนันทา... 
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  14. นางนันทา   ศรีนคร   หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
  15. นางสาวมาริษา  นาคะเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
  16. นายไพรัชต์   โกศล   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
  17. นายชัยศิริ   จันทร์รักษา  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
  ๑8. จ.ส.อ.สุริยันต์ จําปานิล  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักปลัด  
  ๑9. นายเพิ่มศักดิ์ แก้ววิสิษฏ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักปลัด 
  20. นางสาวปพิชญา  วงษ์กิมฮ้ัว  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักปลัด 
  21. นางบงกช   ทายอด   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักปลัด 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

  นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไพฑูรย์ ภัคพยัต 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามที่ท่าน
ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ 
2 / ๒๕๕9 ในวันนี้ ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มีอยู่ในตําแหน่งขณะนี้ จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรีได้มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมนายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ 2 / ๒๕๕9 วันที่ ๑9  
สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี วันนี้  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ ครบองค์ประชุมแล้ว มีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมด้วย 
กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
                       ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕9 เมื่อวันที ่15 สิงหาคม ๒๕๕9 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที ่
๑ / ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕9 หรือไม่ ถ้ามโีปรดยกมือขอแก้ไขได้ครับ 

   ที่ประชุม  - ไม่มี 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมฯ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕9 โปรดยกมือครับ 

 
/มติที่ประชุม... 
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   มติที่ประชุม  เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ    
สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕9 
  - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จํานวน 13 ท่าน 
   - ไม่เห็นชอบ  จํานวน - ท่าน 
   - งดออกเสียง จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
                                    พ.ศ. 2560 (วาระท่ี 1) (กองวิชาการและแผนงาน) 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี  
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม 
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเสนอญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

  บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีต่อสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี     
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย
การดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง        
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป       
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เทศบาลเมือง
ปราจีนบุรีมีสถานะการเงิน ดังนี้        
   1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 171,204,959.88 บาท    
   1.1.2 เงินสะสม 82,204,140.20 บาท 
    1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 70,631,911.02 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน – โครงการ  
รวมเป็นเงิน – บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
จํานวน 6  โครงการ รวมเป็นเงิน 7,708,500.00 บาท 
    1.1.6 เงินกู้คงค้าง จํานวน 15,905,008.36 บาท 

  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

/ (1) รายรับจริง... 
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           (1) รายรับจริงทั้งสิ้น 179,465,642.04  บาท    ประกอบด้วย 
       หมวดภาษีอากร       9,452,325.35   บาท 
       หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    4,732,696.60   บาท 
       หมวดรายได้จากทรัพย์สิน              4,705,722.35   บาท 
       หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์          -                บาท 
       หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            97,538.00    บาท 
       หมวดรายได้จากทุน             -                   บาท 
       หมวดภาษีจัดสรร              46,688,619.95     บาท 
       หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป           113,788,740.00     บาท 
                     (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์           36,205,524.80     บาท 
  (3)  รายจ่ายจริง    จํานวน  143,676,515.08   บาท  ประกอบด้วย   
       งบกลาง               2,401,278.65     บาท 
       งบบุคลากร            86,026,667.22     บาท 
       งบดําเนินงาน                   48,174,851.02     บาท 
       งบลงทุน                         480,817.19     บาท 

     งบรายจ่ายอื่น                         -         บาท 
       งบเงินอุดหนุน                        6,592,901.00     บาท 
           (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้                  26,579,817.74     บาท 
                          โดยระบุวัตถุประสงค์ 
           (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่    13,936,706.89       บาท 

      3. งบเฉพาะการ 
               ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2559    
                  มีรายรับจริง                23,728,424.24     บาท  
                          รายจ่ายจริง                       5,211,140.19      บาท 
       กู้เงินจากธนาคาร                     65,510,399.16     บาท 
           กู้เงิน ก.ส.ท.              -         บาท 
            กู้เงิน ก.บ.ท.               17,063,122.22     บาท 
                          อ่ืน ๆ             -                บาท 
                          ยืมเงินสะสมเทศบาล                 -                บาท 
                     กําไรสุทธิ      18,517,284.05    บาท 
                     เงินฝากธนาคาร             9,295.75     บาท 
                      ทรัพย์จํานํา                     229,374,900.00     บาท   

  4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ในปีงบประมาณ 2560 มีรายรับ จํานวนทั้งสิ้น 284,771,220 บาท 
ประกอบด้วย  
   รายได้จัดเก็บ           29,513,820     บาท 

/รายได้ที่... 
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   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ท้องถิ่น        63,500,000     บาท  
  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ท้องถิ่น       191,757,400     บาท     
      รายจ่าย จํานวนทั้งสิ้น 284,348,220 บาท ประกอบด้วย  
   งบกลาง           32,761,418     บาท 
   งบบุคลากร        154,940,320     บาท  
   งบดําเนินงาน          80,247,234     บาท 
   งบเงินอุดหนุน            8,380,000     บาท  
   งบรายจ่ายอื่น                    1,000     บาท  
   งบลงทุน             8,018,248     บาท 

  5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ในปีงบประมาณ 2559 กิจการสถานธนานุบาล  
   มีรายรับ     จํานวนทั้งสิ้น      58,511,000     บาท 
   มีรายจ่าย     จํานวนทั้งสิ้น     36,008,286     บาท 

โดยมีบันทึกหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป     ยอดรวม    31,612,948     บาท 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม      8,477,180     บาท  
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
   แผนงานการศึกษา     ยอดรวม  162,871,074     บาท 
   แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม       6,734,850     บาท 
  แผนงานเคหะและชุมชน     ยอดรวม    33,659,300     บาท 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ยอดรวม      3,613,170     บาท  
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม      3,454,470     บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานการพาณิชย์     ยอดรวม      1,163,810     บาท 
ด้านการดําเนนิงานอ่ืน  
   แผนงานงบกลาง     ยอดรวม    32,761,418     บาท 

รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  284,348,220  บาท 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
ด้านการเศรษฐกิจ  
   แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม    29,976,500     บาท 
ด้านการดําเนนิงานอ่ืน 
   แผนงานงบกลาง     ยอดรวม      6,031,786     บาท 

รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  36,008,286  บาท 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 320,356,506 บาท 

/ทั้งนี้... 
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   ทั้งนี้เพ่ือใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ที่ได้วางแผน
ไว้ตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือขอสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
ขอบคุณครับ 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติ 
เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวาระที่ 1 หรือไม่ครับ 
ถ้ามีโปรดยกมือครับ ขอเชิญท่านภูเบศร  วรมานะกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 

   นายภูเบศร  วรมานะกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายภูเบศร  วรมานะกุล  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 จากคําแถลงงบประมาณประจําปี พ.ศ.2560 ในหน้าที่ 3 ด้านรายรับ 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ในปี พ.ศ.2559 เทศบาลฯ ได้ประมาณการไว้ที่ 6,900,000.- 
บาท (หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน) แต่พอหันกลับมาดูหน้าที่ 1 งบบริหารด้านรายรับ หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 ยอดเราไม่มีตรงนี้เลยหรือครับ ผมไม่ทราบว่ามีหรือไม่ ทั้งๆ ที่
เราไดม้ีการประมาณการไว้เมื่อปี พ.ศ.2559 และอีกเรื่อง ผมขออนุญาตด้วยว่า ไม่แน่ใจตัวเลขตรงนี้จะผิดพลาด
ไปหรือไม่ เพราะเท่าที่ผมลองบวกดู ยังขาดไปยี่สิบเอ็ดสตางค์ ขอบคุณครับ 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดสงสัยในญัตติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2560 อีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมขอเชิญท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี      
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ในเรื่อง
งบประมาณ ผมขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโดยตรง คือ ท่านปลัดเทศบาล เป็นผู้ชี้แจง ขอบคุณครับ 

   นายมนตรี  เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ        
ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายมนตรี  เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
ตามที่ท่านภูเบศร  วรมานะกุล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้สอบถามว่าในการบริหารงบประมาณตามคําแถลง
งบประมาณท่ีท่านรองนายกฯ ได้เสนอต่อที่ประชุม ในหมวดการบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ซึ่งไม่มียอดเงิน หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
เป็นหมวดรายได้ที่สถานธนานุบาล นําเงินรายได้ที่ได้กําไรจากการรับจํานํา ส่งให้กับเทศบาลฯ 30 เปอร์เซ็นต์ 
และตั้งงบประมาณไว้เพ่ือจะจ่ายในสิ้นเดือนกันยายน ยอดนี้เป็นยอดที่กําหนดไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559  
จึงยังไม่มียอดตรงนี้ที่เป็นรายรับเข้ามา ขอบคุณครับ 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านปลัดฯ ก็ได้ชี้แจงข้อสงสัยของ
ท่านภูเบศร  วรมานะกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 ได้รับทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
ในญัตตินี้ อีกหรือไม่ครับ ถ้ามีขอเชิญครับ ขอเชิญท่านจ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
เขต 1 

/จ.ส.อ.ภาคิน... 
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   จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 กระผมสงสัยในงบลงทุน อยากทราบรายละเอียดให้มากกว่านี้ ในหน้า 
33 เกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 2,200,000.- บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) 
รายละเอียดจริงๆ ยังไม่ชัดเจน อยากทราบว่าติดตั้งตรงไหนบ้างและใช้งบประมาณสูงมาก อยากทราบว่าใช้
งบประมาณส่วนใดเข้ามา ถ้าเป็นงบอุดหนุนในกรณีพิเศษหรือเฉพาะกิจ ก็ยินดีครับ แต่ถ้าเป็นงบ อุดหนุนของ
เทศบาลฯ ไม่น่านํามาใช้ เพราะว่าจะเป็นงานซ้ําซ้อนกับสถานีตํารวจ ป้องกันอาชญากรรม และเรื่องของงาน
จราจร ขอบคุณครับ 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ไดต้อบข้อซักถามครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เรื่อง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นงบประมาณของเทศบาลฯ เอง เมื่อเช้าผมได้ไปประชุมกับทางจังหวัดมา ซึ่งเป็น
งบประมาณที่ส่วนกลางคํานึงถึงความปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชน และทางที่ประชุมได้ขอมาว่าในทั้งจังหวัด
ส่วนมากหน่วยราชการอ่ืนบอกว่าไม่มีงบประมาณ ทางตํารวจเองก็ไม่มีงบประมาณเหมือนกัน ทางเราคิดว่าในเขต
เทศบาลฯ ควรจะมี เพ่ือความปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชน และในงบประมาณนี้ที่ระบุไว้ว่าประมาณ 30 ตัว 
งบประมาณ 2,200,000.- บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) จริงๆ กล้องวงจรปิดมีหลายราคา ตั้งแต่ 1,000.- 
บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ถึง 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตัวเดียวนะครับ แต่ทั้งนี้ เป็นมาตรฐานของ
คณะกรรมการของทางจังหวัดเป็นผู้กําหนดราคามา ขั้นต่ําตัวละสองหมื่นกว่า แล้วก็สามหมื่นหกพันบาท และก็ห้า
หมื่นสองพันบาท เราจึงคิดว่าควรจะใช้กล้องที่มีมาตรฐานที่ดี เพ่ือจะเป็นการยืดอายุการใช้งาน จึงได้ชี้แจงกับทาง
จังหวัดไปแล้วว่าเราจะใช้กล้องตัวละ 36,000. - บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งตรงนี้ เป็นเรื่องของ
คณะกรรมการของทางจังหวัดที่กําหนดสเปคของทางจังหวัดมาโดยตรง เราไม่มีหน้าที่ เรามีหน้าที่เพียงแต่ตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมา และจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-Auction ผมได้ไปประชุมมาเมื่อเช้าและทางจังหวัดเห็นชอบ
ให้เทศบาลฯ หางบประมาณมาดําเนินการโดยเร็ว เพราะตอนนี้เหตุความไม่สงบ ความไม่ปลอดภัยในหลายจังหวัด 
ซึ่งก็ต้องพ่ึงกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลฯ ที่รับผิดชอบอยู่ เราก็หวังว่างบประมาณส่วนนี้จะเป็นประโยชน์และ
เร่งด่วนสําคัญที่สุด เราจึงจัดสรรงบประมาณเข้ามาในปีนี้ งบประมาณ 2,200,000.- บาท (สองล้านสองแสน
บาทถ้วน) ก็จะได้กล้องประมาณ 30 ตัวก่อน เพราะเราจะต้องจัดซื้อเครื่องเซิฟเวอร์ก่อนและต้องมีห้องควบคุม
สําหรับกล้องวงจรปิด จึงทําให้ปีนี้เราได้กล้องแค่ 30 ตัว ในปีหน้าเมื่อเรามีงบประมาณเท่าเดิม เราก็จะได้กล้อง
เพ่ิมอีกประมาณ 100 ตัว ขอชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบ ขอบคุณครับ 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี         
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ได้ตอบข้อซักถามในเรื่องของ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้กับท่านจ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 ได้รับทราบ
แล้ว เมื่อเราได้กล้องวงจรปิดมาแล้ว ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ช่วยกันดูแลด้วย เพราะกล้องวงจร
ปิดราคาตัวละ 36,000.- บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เป็นกล้องที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อพ่ีน้อง
ประชาชน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายในญัตตินี้  
ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวาระท่ี 1 โปรดยกมือครับ 

/มติที่ประชุม... 
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   มติที่ประชุม  เห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ในวาระท่ี 1 
   - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จํานวน 13 ท่าน 
   - ไม่เห็นชอบ  จํานวน - ท่าน 
   - งดออกเสียง จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะต้องพิจารณา 
3 วาระ และจะพิจารณารวดเดียวเลยไม่ได้ ในการพิจารณาวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 กําหนดระยะเวลาในการแปร
ญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ที่สภาเทศบาลฯ มีมติให้รับหลักการร่างเทศบัญญัตินั้นๆ ผมขอหารือ ในที่ประชุมว่า 
จะกําหนดระยะเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็น
ระยะเวลาเท่าใด ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอครับ เชิญท่าน สมบัติ  บุญมา สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต 1 ครับ 

   นายสมบัติ  บุญมา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมบัติ  บุญมา สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต 1 ขอเสนอระยะเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา     
16.30 น. ครับ 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอผู้รับรอง โปรดยกมือครับ 
   - มีผู้รับรอง เป็นเอกฉันท์ จํานวน 13 ท่าน 
   - ผู้ไมร่ับรอง จํานวน - ท่าน 
   - งดออกเสียง จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง
อ่ืนอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเป็นอันว่าสภาเทศบาลฯ เห็นด้วยให้กําหนด
ระยะเวลาในการแปรญัตติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 
เวลา 16.30 น. และผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งต่อไป เพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 
24 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ต่อไป 

   ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
กระผมขอมอบหน้าที่ให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นผู้รับเรื่องและนําเสนอต่อคณะผู้บริหารต่อไป ขอเชิญท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต ครับ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านพิชัย  คันธวณิช 
ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลฯ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่านจันทิรา  ชมวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 
3 ครับ 
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   นางจันทิรา  ชมวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3 กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางจันทิรา  ชมวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต 3 ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ฝนตกมาก ทําให้เกิดปัญหาจากความสวยงาม คือ ต้นไม้แต่ละบ้าน 
ปัจจุบันทุกคนจะชอบปลูกต้นไม้ตามบ้านเรือนอะไรก็แล้วแต่ พอฝนตกลงมาต้นไม้ก็เจริญงอกงามมาก บางที่ก็จะ
บดบังการจราจร หรือบางที่ก็ล้นออกมา จึงขอความร่วมมือประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน ช่วยกันตัดแต่งต้นไม้
ภายในบ้านของท่าน และอีกประการหนึ่ง ตามฟุตบาทก็เกิดตะไคร่น้ําเกิดขึ้น อยากจะขอความร่วมมือจาก
ประชาชนด้วย ถ้าหน้าบ้านท่านใดตรงนั้นมีตะไคร่น้ําเกิดขึ้น ช่วยกันล้างทําความสะอาดเพ่ือบ้านเมืองของเราจะได้
สวยงาม แต่ทางเทศบาลฯ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยล้างทําความสะอาด อย่างไรก็แล้วแต่ หน้าบ้านใครก็ช่วยดูแลกัน
หน่อยเพ่ือความสวยงามของเมืองปราจีนบุรีเรา ขอบคุณค่ะ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านจันทิรา  ชมวงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3 มีสมาชิกท่านใดนําเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ครับ 
ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่าน จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 ครับ 

   จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 เมื่อการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2559 ที่ผ่านมา ผมได้ปรารภกับที่ประชุมในเรื่องของขยะ ในเรื่องของศาลหลักเมือง เป็นที่น่ายินดี 4 วันทําการ
หลังจากวันนั้นถึงวันนี้ ขยะเรียบร้อยดีครับ หญ้าบริเวณฟุตบาทเรียบร้อยดีมากครับ ศาลหลักเมือง ต้นโพธิ์ที่อยู่บน
หลังคาไม่มีแล้วครับ เห็ดก็ไม่มี ขยะที่วางหน้าศาลหลักเมืองก็ไม่มีแล้ว ต้องขอขอบคุณท่านผู้อํานวยการกองช่างที่
ช่วยดูแลเป็นอย่างดี ขอบคุณผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ ในเรื่องของขยะ เป็นอย่างดี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบทุกท่าน อยากให้ตรงนี้สวยงามอย่างนี้ตลอดไป ตรงไหนที่ยังทําไม่ทัน ก็ค่อยๆ ไล่ไปทําให้ดูดี เพราะช่วง
นี้หน้าฝน หญ้าขึ้นเร็วมาก ขอบคุณครับ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอขอบคุณท่าน จ.ส.อ.ภาคิน  
ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 มีสมาชิกท่านใดนําเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ อีก
หรือไม่ครับ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่านอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 ครับ 

   นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 พวกเราก็ได้ช่วยกันสํารวจจุดบกพร่องต่างๆ ในตลาดเรา ขอฝากท่าน
ฝ่ายบริหารไปยังกองช่าง ช่วงนี้มีฝนปริมาณมาก น่าจะเกี่ยวกับพ้ืนดินคงชุ่มฉ่ํา ดินก็จะนิ่มลง รถที่เดินทางผ่านช่วง
คอขวดแถวร้านศุภผล ร้านส.รัตนกาญจน์ ไปถึงหลังสถานีรถไฟ จะมีท่อระบายน้ําอยู่ริมๆ ถนน และทําให้ถนนของ
เราทรุด ปากท่อจะเผยอขึ้นมาหรือสูงกว่าถนน เกรงว่าจะเป็นอันตรายได้ ฝากเรียนท่านผู้บริหารรบกวนช่วย
ดําเนินการซ่อมแซมใหเ้สมอกับพ้ืนถนน อย่าให้สะดุด ผมกลัวว่ารถจะล้ม ขอบคุณครับ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอขอบคุณท่านอาร์ต           
รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 มีสมาชิกท่านใดนําเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ อีก
หรือไม่ครับ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่านจันทิรา  ชมวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3 ครับ 

   นางจันทิรา  ชมวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3 กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางจันทิรา  ชมวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
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เมืองปราจีนบุรี เขต 3 ดิฉันจะขอบอกกล่าวเกี่ยวกับถนนตรงบริเวณตลาดหน้าค่าย ด้านข้างที่อยู่ตรงข้ามประตู
ทางเข้าค่ายจักรพงษ์ ถนนตรงนั้นค่อนข้างที่จะทรุดโทรมมาก บวกกับตรงนั้นมีถังขยะของเทศบาลฯ วางไว้มาก 
เวลาเก็บก็เก็บไม่เกลี้ยง จึงทําให้ดูสกปรกมาก ภาพที่ออกมาดูไม่สวยงาม ไม่น่าเข้ามาจับจ่ายใช้สอย จึงอยากให้
ทางเทศบาลฯ เข้าไปปรับปรุงพ้ืนผิวถนนตรงนั้น ขอบคุณค่ะ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านจันทิรา  ชมวงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3 มีสมาชิกท่านใดนําเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ครับ 
ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่านอนุสรณ์  คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 ครับ 

   นายอนุสรณ์  คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอนุสรณ์  คันธวณิช 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 วันนี้ผมขอฝากเรื่องวัยรุ่น เกี่ยวกับเรื่องไอที นั่นก็คือแอปพลิเคชั่นที่โด่ง
ดังมากในปัจจุบันนี้ นั่นก็คือ โปเกม่อน โก เมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสไปบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 พบ
เห็นประชาชนในเขตเทศบาลฯ ไปเล่นอยู่ที่นั้นค่อนข้างมาก สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือ ในส่วนของลูกเล็กเด็กแดงที่ไป
โดยไม่มีผู้ปกครอง คือเกมนี้จะเป็นเกมที่เหมือนกับว่าเรามองแผนที่ในโทรศัพท์มือถือแล้วเดินตามแผนที่ไปเรื่อยๆ 
เพ่ือจับตัวโปเกม่อน โดยไม่มองถนน จึงขอฝากผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหลานของท่านด้วยเกี่ยวกับเกมนี้ รวมถึงผู้
หลักผู้ใหญ่ที่เล่นกันด้วย เช่นเดียวกัน เห็นกันชัดๆ เลย ขับขี่มอเตอร์ไซค์เล่นเกม มือซ้ายถือโทรศัพท์มือถือ มือขวา
บิดมอเตอร์ไซค์ อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ ขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ช่วยกันสอดส่องดูแลและ
ช่วยกันรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองกําลังกระทํา ผมเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ขอบคุณครับ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอขอบคุณท่านอนุสรณ์      
คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 มีสมาชิกท่านใดนําเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ อีก
หรือไม่ครับ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่านอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 ครับ 

   นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 ในการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งที่แล้ว ท่าน จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 ได้ฝากไว้หนึ่งเรื่อง ผมกไ็ดต้ิดตามทวงถามกับท่านรองนายกฯ ในเรื่องที่
ประชาชนสนใจเป็นจํานวนมาก ก็คือตรงทางรถไฟ สถานีรถไฟ ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ให้สูงขึ้นและทางขึ้น 
เนื่องจากฝนตกบ่อย จะเป็นหลุมเป็นบ่อ ทําให้รถชะลอตัวมาก และมีประชาชนถามถึงเรื่องนี้มาก ผมอยากให้ท่าน
รองนายกฯ ช่วยชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดว่าจะทําอะไรบ้าง เมื่อไร ยังไง และผลในการที่เราทําจะแก้ปัญหาอะไร 
ได้บ้าง ขอฝากให้ท่านช่วยชี้แจงด้วย ขอบคุณครับ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอขอบคุณท่านอาร์ต           
รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 มีสมาชิกท่านใดนําเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ อีก
หรือไม่ครับ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตอบข้อซักถามจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ผมขอชี้แจงเรื่อง 
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ทางรถไฟก่อนนะครับ ที่เราเคยมีกําหนดซ่อมแซมในวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2559 เนื่องจากติดลงประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญ จึงได้เลื่อนมา เมื่อเช้าได้ประชุมกับทางทหารและตํารวจ เราได้มีกําหนดที่จะซ่อมแซมในวันที่ 27 – 
28 สิงหาคม 2559 จะมีหนังสือประสานไปยังทหารและตํารวจอีกครั้งว่าจะขอความร่วมมือช่วยกั้นเส้นทาง
เพ่ือที่จะปฏิบัติงานไดส้ะดวก แต่มีเงื่อนไขอยู่อย่างเดียวที่เราจะไม่สามารถดําเนินการได้ คือ ถ้าฝนตก ก็ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ ต้องเลื่อนออกไปอีก จึงขอชี้แจงให้ทราบ ถ้าไม่มีเหตุการณ์ใดเข้ามาแทรก เราก็จะดําเนินการแน่นอน 
และเพ่ือที่จะทําให้การจราจรไหลลื่น ผมได้คุยกับทางทหารว่าให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารออกมาให้บริการการจราจร
ร่วมกับทางตํารวจหรือเอากรวยออกมาตั้ง เพ่ือไม่ให้รถที่วิ่งมาจากทางคู่ขนานกับทางรถไฟเลี้ยวตัดข้ามทางรถไฟ  
ก็คือถ้ามาจากทางหน้าค่ายก็วิ่งเข้าเมืองตรงมา แต่เส้นที่ออกมาจากถนนริมทางรถไฟออกมาให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาใน
เมือง ห้ามวิ่งตัดข้ามทางรถไฟ เพ่ือจะทําให้การจราจรไหลลื่น ส่วนผู้ที่มาจากทางโค้งบิ๊กซีก็จะให้ตรงไปเลย ไม่ให้
เลี้ยวขวาเข้าถนนริมทางรถไฟ ท่านมองเห็นภาพนะครับ ก็ให้จัดการชั่วคราวไปก่อนจนถึงวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 
2559 ที่เราจะเข้าไปดําเนินการซ่อมให้อีกครั้งหนึ่ง ส่วนถนนหน้าค่าย ผู้อํานวยการกองช่างได้บอกมาว่าเราได้
บรรจุเข้าแผนฯ เกี่ยวกับการทําถนน ช่วงถนนของหน้าค่ายไปทางโค้งตรงข้ามแสงสว่างเภสัช จะมี 2 ช่วง ช่วงที่ 1 
กับช่วงที่ 2 ซ่ึงเราไดเ้ข้าแผนฯ ไว้แล้ว จะมีการขยายถนนฟุตบาทเพ่ือให้การจราจรไหลลื่นขึ้น และจะต้องมีการจัด
ระเบียบ ตีเส้นทางช่องจอดรถ เพ่ือให้รถจอดอย่างเป็นระเบียบ ส่วนเรื่องขยะ ก็ได้กําชับกับทางกองสาธารณสุขฯ 
ไปแล้วว่าเวลาให้พนักงานไปเก็บกวาดกรุณาเก็บกวาดส่วนที่ตกอยู่กับพ้ืนให้เรียบร้อย อย่าทิ้งกองไว้เรี่ยราด ดูไม่
สวยงาม ในกรณีที่ต้นไม้หน้าบ้านของประชาชนที่ปลูกอยู่ ผมได้มอบให้ทางสํานักปลัด งานเทศกิจ ไปเดินสํารวจดู
ว่าบ้านไหนที่ตั้งออกมาแล้วต้นไม้มากจนเกินไป ให้ท่านเก็บออกไปบ้าง เพราะบางครั้งประชาชนที่เดินไม่สามารถ
เดินบนฟุตบาทได้ต้องลงไปเดินบนถนน ก็จะให้เจ้าหน้าทีเ่ทศกิจออกไปเดินสํารวจดู โดยไดน้ัดกันไว้แล้วในวันพรุ่งนี้ 
ขอบคุณครับ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอขอบคุณท่านบรรเจิด  
พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดนําเสนอเรื่อง
อ่ืน ๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ครับ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่านจันทิรา  ชมวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต 3 ครับ 

   นางจันทิรา  ชมวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3 กราบเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางจันทิรา  ชมวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต 3 ดิฉันขอเสริมจากท่านรองนายกฯ กรณีที่มีการตีเส้นการจอดรถบริเวณตลาดหน้าค่าย    
จักรพงษ์ ขอให้คณะกรรมการของชุมชนฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบการตีเส้นการจอดรถด้วย เพราะจะได้ตรง
ตามความต้องการของชุมชน ขอบคุณค่ะ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ขอบคุณท่านจันทิรา  ชมวงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3 มีสมาชิกท่านใดนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีขอ
เรียนเชิญครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดนําเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ ผมขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ดําเนินการเพื่อปิดประชุมฯ ต่อไป ครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครับ ที่ทําหน้าที่เรื่องอ่ืน ๆ แทนกระผม ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณสมาชิก
สภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ขอร้องและแจ้งให้ท่านไป
ปฏิบัติหน้าที่ในสิ่งที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นว่าไม่เหมาะไม่ควร และผมขอเพ่ิมเติมว่า หากท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใด พบเห็นภาพที่ไม่สะอาด ไม่เรียบร้อยหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อพ่ีน้องประชาชน ขอให้ท่านถ่ายรูป 
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ลงในโทรศัพท์มือถือของท่าน แล้วไลน์ส่งลงมาในกลุ่มของเทศบาลฯ เรา จะทําให้ผู้รับผิดชอบได้เห็นแล้วนําไป
ดําเนินการต่อ และขอฝากให้ท่านรองนายกฯ ช่วยดูแลตรงนี้ด้วย ในการที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ถ่ายรูป
มาแล้ว ขอให้ท่านส่งเรื่องไปยังผู้ที่รับผิดชอบต่องานนั้นๆ ด้วย เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลฯ กระผมนายพิชัย  คันธวณิช ในนามของสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอขอบคุณ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม  เวลา 15.00 น. 

 

 

     (ลงช่ือ)                                 ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
              ( นายเพิ่มศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์ ) 
             เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ)                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               ( นายไพฑูรย์    ภัคพยัต ) 
        เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 13 - 

   คณะกรรมการสามัญประจําสภาชุดตรวจรายงานการประชุม ได้พร้อมกันตรวจรายงาน   
การประชุมดังกล่าว เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา 10.๐๐ น. เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้      
เป็นหลักฐาน 

 

 

     (ลงช่ือ) สิบเอก                                  ประธานกรรมการ 
                        ( สมพงษ์       เกิดมงคล )    
 
 
 

     (ลงช่ือ)                                           กรรมการ 
                   ( นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ ) 

 

 

     (ลงช่ือ)                                           กรรมการ 
                   ( นายอนุสรณ์  คันธวณิช ) 

 
                รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
 
 
 
 

     (ลงช่ือ) 
                    ( นายพิชัย      คันธวณิช ) 
               ประธานสภาเทศบาล 

 

 


